

Số: /BC-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Giải trình tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sau khi tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc xét, công nhận Kỳ Anh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 208/MTTQ-BTT ngày 10/5/2024 về việc đề nghị khắc phục hạn chế trong việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với đề nghị công nhận huyện Kỳ Anh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Kỳ Anh tại Văn bản số 133/TTr-UBND ngày 13/5/2024 về việc tiếp thu, giải trình các nội dung theo kết quả tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận huyện Kỳ Anh đạt chuẩn NTM năm 2023; xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1553/SNN-PTNT₁ ngày 20/5/2024; trên cơ sở biểu quyết thống nhất của Thành viên UBND tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo giải trình các nội dung mà người dân còn băn khoăn, chưa hài lòng trong kết quả xây dựng NTM tại huyện Kỳ Anh như sau:

1. Về nội dung: “Giao thông từ huyện kết nối với địa bàn các xã và được bảo trì hàng năm. Cây xanh được trồng dọc theo các tuyến đường huyện đảm bảo theo quy định”. Nội dung này cơ bản người dân được lấy phiếu đều hài lòng, tỷ lệ hài lòng chiếm 99,5% (32.172/32.318 phiếu), còn 0,5% (146/32.318 phiếu) người dân được lấy ý kiến chưa hài lòng về một số tuyến đường xuống cấp cần được duy tu, bảo trì (Kỳ Thượng, Kỳ Tân, Kỳ Sơn, Kỳ Thọ), cây xanh ở một vài tuyến đường chưa đảm bảo (Kỳ Bắc, Kỳ Phong), xin báo cáo giải trình như sau:

1.1. Về duy tu, bảo trì, nâng cao tiêu chí giao thông

Một số tuyến đường xuống cấp (Kỳ Thượng, Kỳ Tân, Kỳ Sơn, Kỳ Thọ) cần được duy tu, bảo trì như ý kiến băn khoăn của Nhân dân, hiện nay đã có kế hoạch thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch duy tu bảo dưỡng năm 2024 của huyện, cụ thể:

- Đường ĐH.94 (Sơn - Thượng) hiện đã có dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh" (BIIG2), vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), do Ban QLDA các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư; hiện nay đang trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến khởi công trong quý IV năm 2024, hoàn thành đưa vào sử dụng quý III năm 2025.

- Đường trục xã Kỳ Thượng đã được UBND huyện Kỳ Anh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 9313/QĐ-UBND ngày 29/12/2023, dự kiến khởi công xây dựng trong quý III năm 2024, hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2025.

- Về công tác duy tu, bảo trì các tuyến đường: hằng năm, ngoài ngân sách tỉnh hỗ trợ, huyện đã bố trí từ 03 đến 04 tỷ đồng từ ngân sách huyện để thực hiện công tác duy tu, bảo trì các tuyến đường huyện, đường GTNT; nhờ đó 100% các tuyến đường huyện, đường GTNT hằng năm đều được duy tu, bảo trì đảm bảo lưu thông êm thuận, an toàn; riêng năm 2024, huyện dự kiến bố trí khoảng hơn 04 tỷ đồng để duy tu, bảo trì các tuyến đường (bao gồm nguồn Ngân sách huyện và Ngân sách tỉnh hỗ trợ).

1.2. Về cây xanh ở một vài tuyến đường chưa đảm bảo (Kỳ Bắc, Kỳ Phong):

- Đến nay, tiêu chí cây xanh trên các tuyến đường trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn tiêu chí NTM;

- Có 41km/63,4km đường huyện đã được trồng cây xanh (đạt tỷ lệ 64,66%); 98,6km đường trục xã, liên xã đã được trồng cây xanh (tỷ lệ 100%). Riêng năm 2023, trên địa bàn huyện đã trồng mới hơn 2.200 cây xanh trên các tuyến đường huyện, đường xã;

- Hiện nay, một số tuyến đường đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, huyện sẽ trồng bổ sung hệ thống cây xanh đảm bảo đạt tiêu chí NTM.

2. Về nội dung: “Hệ thống thủy lợi đảm bảo cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất ở các xã và đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai”. Nội dung này cơ bản người dân được lấy phiếu đều hài lòng, tỷ lệ hài lòng chiếm 99,3% (32.076/32.318 phiếu), còn 0,7% (242/32.318 phiếu) người dân được lấy ý kiến chưa hài lòng về một vài tuyến mương xuống cấp ảnh hưởng đến dẫn nước tưới tiêu (Kỳ Thư, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Châu, ...), xin báo cáo giải trình như sau:

Trên địa bàn huyện Kỳ Anh có 28 hồ chứa (03 hồ lớn, 03 hồ vừa, 22 hồ nhỏ), 25 đập dâng (01 đập lớn, 24 đập nhỏ) và 08 trạm bơm nhỏ. Trong đó, có 03 hồ chứa lớn và 03 hồ chứa vừa do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tỉnh quản lý; 01 đập dâng lớn do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng quản lý; 22 hồ chứa nước nhỏ, 24 đập dâng và 08 trạm bơm thuộc các tổ chức thủy nông cơ sở quản lý. Tổng chiều dài hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện 498,81km, trong đó: kênh mương do UBND các xã, tổ chức thủy nông cơ sở quản lý dài 395,81 km, đã kiên cố 298,75 km, đạt tỷ lệ 74,5%; hệ thống kênh do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tỉnh quản lý có tổng chiều dài 103 km. Hằng năm công tác quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi theo đúng quy định, việc thực hiện điều hành, phân phối nước, tiêu nước hợp lý hiệu quả.

Tuy vậy, hiện nay nhiều tuyến kênh ở các xã được đầu tư xây dựng đã lâu, do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ nên một số tuyến kênh bị xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến nhiệm vụ tưới tiêu. Để nâng cao khả năng đảm bảo tưới của công trình thủy lợi, hằng năm. UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng, trong đó ngân sách nhà nước các cấp hỗ trợ 100% kinh phí xi măng. Trong năm 2023, huyện Kỳ Anh đã thực hiện kiên cố hóa được 17,06 km kênh mương nội đồng (trong đó: 10,97km thực

hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng, 6,19km kênh từ các chương trình dự án khác). Năm 2024, huyện Kỳ Anh tiếp tục đăng ký kiên cố hóa 7,27km kênh mương theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Hàng năm, UBND tỉnh ban hành chỉ thị ra quân làm thủy lợi nội đồng, nạo vét tu sửa kênh mương. Ngoài cơ chế hỗ trợ xi măng, ngân sách tỉnh còn hỗ trợ thêm kinh phí kiên cố hóa kênh mương cho huyện Kỳ Anh theo chính sách tại Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh. Ngoài ra UBND huyện Kỳ Anh cũng cân đối, lồng ghép các nguồn kinh phí để bố trí sửa chữa nâng cấp các tuyến kênh trên địa bàn.

Đối với các tuyến kênh bị xuống cấp, hư hỏng tại các xã Kỳ Thu, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Châu theo ý kiến phản ánh của người dân, đề nghị UBND huyện Kỳ Anh kiểm tra, xem xét đưa vào kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng hàng năm để khắc phục, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất.

3. Về nội dung: “Hệ thống điện thường xuyên được duy tu, nâng cấp và bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo an toàn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt”. Nội dung này cơ bản người dân được lấy phiếu hài lòng, tỷ lệ hài lòng chiếm 99,4% (32.134/32.318 phiếu), còn 0,6% (184/32.318 phiếu) người dân được lấy ý kiến chưa hài lòng về tình trạng điện yếu chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng (Kỳ Thượng, Lâm Hợp), xin báo cáo giải trình như sau:

- Về nội dung người dân xã Kỳ Thượng phản ánh về chất lượng điện năng chưa đảm bảo tại một số khu vực thuộc xóm Phúc Thành (được cấp điện từ lộ xuất tuyến 2 sau TBA Kỳ Thượng 2 - ĐZ 378E18.3). Hiện nay, Điện lực Kỳ Anh đã tiến hành cân pha, san tải lưới điện hạ áp. Hiện nay, điện áp cuối nguồn đo được giờ cao điểm 223V đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.

- Về nội dung người dân xã Lâm Hợp phản ánh về chất lượng điện áp chưa đảm bảo tại xóm Xuân Hà (được cấp điện từ trạm biến áp Kỳ Lâm 2 - ĐZ 378E18.3). Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã khảo sát, lập phương án xây dựng mới 01 TBA công suất 180kVA-35/0,4kV, dự kiến xây dựng mới 01km đường dây hạ áp, cải tạo 2km đường dây hạ áp để nâng cao chất lượng điện áp (đã trình Tổng công ty Điện lực miền Bắc xem xét, phê duyệt); đồng thời, Công ty Điện lực Hà Tĩnh chỉ đạo Điện lực Kỳ Anh tăng cường cân pha, san tải, xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện tại các khu vực.

Đến nay, cơ bản hệ thống điện (bao gồm các nguồn điện từ lưới điện quốc gia; hệ thống các trạm biến áp phân phối, các đường dây trung áp, các đường dây hạ áp, công tơ đo đếm phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân) trên địa bàn huyện Kỳ Anh và xã Kỳ Thượng (gồm 13 TBA với tổng công suất 2.340kVA, 10,4km đường dây trung áp, 36km đường dây hạ áp cấp điện cho 2.208 khách hàng), xã Lâm Hợp (19 TBA với tổng công suất 3.715kVA, 17km đường dây trung áp, 46,74km đường dây hạ áp cấp điện cho 2.194 khách hàng) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về điện; 100% các hộ dân được đăng ký, mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Hà Tĩnh (qua Điện lực Kỳ Anh) và sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Hàng năm, trên cơ sở tình trạng hệ thống điện tại

các xã và nhu cầu sử dụng điện, nhu cầu phát triển phụ tải, Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ khảo sát, xây dựng phương án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo lưới điện tại các xã để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Nhân dân đồng thời đáp ứng yêu cầu về tiêu chí điện trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Tuy vậy, nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân ngày càng tăng cao đặc biệt trong các tháng nắng nóng cao điểm mùa hè (tháng 4 đến tháng 7, người dân lấp đặt và sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm như điều hòa nhiệt độ...) dẫn đến công tác cung ứng điện gặp nhiều khó khăn, một số thời điểm, một số khu vực sẽ xảy ra quá tải cục bộ hoặc điện áp không đảm bảo. Để đảm bảo công tác cung ứng điện an toàn, ổn định trong năm 2024, Sở Công Thương đã tham mưu và UBND tỉnh ban hành nhiều Văn bản chỉ đạo liên quan (số 5961/UBND-KT₂ ngày 26/10/2023 về việc bảo đảm cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của Nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 trên địa bàn tỉnh; số 1460/UBND-KT₂ ngày 19/3/2024 về việc thông qua phương án cung ứng điện khi thiếu nguồn hoặc vận hành trong chế độ cực kỳ khẩn cấp năm 2024; số 1673/UBND-KT₂ ngày 28/3/2024 về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới; số 2699/UBND-KT₂ ngày 16/5/2024 về việc triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo).

4. Về nội dung: “Trung tâm y tế đạt chuẩn phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân; trung tâm văn hóa huyện thường xuyên có các hoạt động kết nối đến các xã thu hút sự tham gia của người dân; trường học và chất lượng giáo dục đạt chuẩn”. Nội dung này cơ bản người dân được lấy phiếu đều hài lòng, tỷ lệ hài lòng chiếm 99,6% (32.192/32.318 phiếu), còn 0,4% (126/32.318 phiếu) người dân được lấy ý kiến chưa hài lòng và đề nghị quan tâm, trang bị thêm về hệ thống thiết bị tại một số trạm y tế xã và Trung tâm y tế huyện để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân (Kỳ Trung, Kỳ Tiến, Kỳ Phong, Lâm Hợp,...), xin báo cáo giải trình như sau:

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh và các trạm y tế xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện Kỳ Anh. Theo đó, việc xây dựng kế hoạch nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thuộc thẩm quyền của UBND huyện Kỳ Anh.

Hiện tại, Sở Y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn địa phương rà soát xây dựng định mức thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh và các trạm y tế trên địa bàn để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, để UBND huyện Kỳ Anh có cơ sở thực hiện đầu tư, mua sắm thiết bị y tế cho các cơ sở y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế đang phối hợp Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) triển khai dự án

Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn (sử dụng vốn vay ADB) để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị y tế cho các trạm y tế trên địa bàn huyện Kỳ Anh (*Kỳ Đồng, Kỳ Phú, Kỳ Sơn, Kỳ Trung...*).

Đối với nguồn vốn hỗ trợ từ Nghị quyết số 71/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025, hàng năm trên cơ sở phân bổ ngân sách cấp tỉnh nâng cấp cơ sở vật chất cho các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, Sở Y tế sẽ phối hợp với các Sở, ngành có liên quan (Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường), tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí để hỗ trợ cải tạo, nâng cấp mua sắm thiết bị y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

5. Về nội dung: “Có vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực hoặc có mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực”. Nội dung này cơ bản người dân được lấy phiếu hài lòng, tỷ lệ hài lòng chiếm 99,6% (32.188/32.318 phiếu), còn 0,4% (130/32.318 phiếu) người dân được lấy ý kiến chưa hài lòng và đề nghị quan tâm đầu tư các mô hình liên kết sản xuất, vùng nguyên liệu tập trung (Kỳ Tân, Kỳ Khang, Lâm Hợp, ...); quan tâm quy hoạch, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung và xây dựng các mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực, xin báo cáo giải trình như sau:

Thực hiện Kế hoạch Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của ngành nông nghiệp, trong những năm qua huyện Kỳ Anh đã tập trung chuyên đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực (lúa, chè công nghiệp, lợn và tôm) theo hướng liên kết sản xuất bền vững, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng gắn với xây dựng Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”. Bước đầu đã hình thành được các vùng nguyên liệu tập trung, mô hình phát triển ổn định, tạo thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân cụ thể trên các lĩnh vực:

+ Lúa: thực hiện phong trào tích tụ, tập trung ruộng đất, đến cuối năm 2023 hoàn thành 18 vùng của 09 xã, với tổng diện tích 904,93 ha, sau chuyển đổi bình quân diện tích 0,85 ha/thửa, 86% số hộ còn 01 thửa/hộ; thực hiện phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn tại 47 cánh đồng với tổng diện tích 405,27 ha. Các vùng cánh đồng lớn được tổ chức sản xuất cùng 1 giống, 1 thời vụ, 1 quy trình, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, gắn với xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa lúa gạo Kỳ Anh. Bước đầu đã hình thành các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ tại Kỳ Khang¹, Kỳ Phú, Kỳ Phong; sản xuất theo quy trình VietGAP tại xã Kỳ Văn, Kỳ Phú. Các vùng sản xuất tập trung ở xã Kỳ Phú, Kỳ

¹ Xã Kỳ Khang: [\[H\]](#) thực hiện thành công bước đầu mô hình sản xuất lúa hữu cơ, phục hồi môi trường, tái tạo nguồn rươi tự nhiên, với quy mô 17,5 ha; thành lập Tổ hợp tác lúa rươi Đâu Giang liên kết trong sản xuất như cung ứng vật tư đầu vào (*với Tập đoàn Quế Lâm*) và tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch có hiệu quả; đồng thời xây dựng thương hiệu lúa gạo, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm Egap.vn cho sản phẩm Gạo rươi Đồng Láng.

Hải, Kỳ Đông, Kỳ Giang, Kỳ Tiên, Kỳ Thu hiện nay đã được cấp mã số vùng trồng.

Tổ chức liên kết, tiêu thụ sản phẩm tại các vùng sản xuất tập trung: năm 2023, các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn huyện được các doanh nghiệp, HTX, cơ sở thu mua, chế biến lúa gạo liên kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho các hộ dân như: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp TCH (Kỳ Giang), HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Minh Trí (Kỳ Tiên), HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Liên Miếu (Kỳ Thu), HTX sản xuất thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm (Kỳ Phú), HTX bánh đa, bánh mướt Kỳ Châu (Kỳ Phú).

+ Chè công nghiệp: trên địa bàn huyện có khoảng 307ha chè sản xuất theo vùng tập trung, tại các xã: Kỳ Trung, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn, Kỳ Tây, trong đó đã hình thành 02 vùng sản xuất tập trung chè công nghiệp với tổng diện tích 39,25ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP (*xã Kỳ Trung: 29,6 ha; xã Kỳ Thượng: 9,65 ha*) và có 5,2ha đã được cấp mã số vùng trồng (*thôn Trung Sơn, Bắc Sơn của xã Kỳ Trung*). Trong số diện tích chè sản xuất trên địa bàn huyện có 54,25 ha chè (*Xã Kỳ Trung 29,6 ha, xã Kỳ Thượng 9,65 ha, xã Kỳ Tây 15 ha*) được liên kết sản xuất với Công ty Cổ phần chè Hà Tĩnh (liên kết về kỹ thuật sản xuất, cung ứng vật tư, phân bón và tiêu thụ chè búp tươi).

- Chăn nuôi: hình thành các mô hình chăn nuôi quy mô lớn, liên kết với doanh nghiệp, áp dụng các tiên bộ kỹ thuật vào sản xuất, có hiệu quả kinh tế, ổn định.

+ Chăn nuôi lợn: có 05 trang trại chăn nuôi quy mô lớn đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi (trong đó có 02 cơ sở được cấp giấy chứng nhận “An toàn dịch bệnh động vật”): trang trại Mitraco Kỳ Phong (quy mô 1200 nái, sản xuất 24.000 con/năm), trang trại Thu Hằng tại xã Kỳ Phong (quy mô 650 nái, sản xuất 12.000 lợn con/năm), trang trại của ông Lê Viết Hùng tại xã Lâm Hợp (quy mô 800 nái); trang trại của HTX Hoàng Châu tại xã Kỳ Bắc (quy mô 650 nái); trang trại lợn nái ngoại của ông Hậu tại xã Kỳ Bắc (quy mô 1200 nái). Hình thức liên kết theo chuỗi, cung cấp con giống, thức ăn và tiêu thụ sản phẩm.

+ Chăn nuôi gà: Hợp tác xã Kỳ Phong quy mô 20.000con/lứa, đạt tiêu chuẩn VietGAHP và hộ Phạm Thanh Nhân ở xã Lâm Hợp quy mô tổng đàn 14.000 con.

- Thủy sản: hình thành 3 vùng nuôi trồng thủy sản tập trung với diện tích gần 100 ha, các vùng đã và đang được đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện đảm bảo như: vùng nuôi Ngọn Rào - xã Kỳ Thu; vùng Đập Lợi xã Kỳ Thọ, vùng Bắc Sơn Hải xã Kỳ Hải. Liên kết chủ yếu tập trung khâu giống, thức ăn ổn định với Công ty giống thủy sản Thông Thuận Hà Tĩnh, CP, Việt Úc, RoBest, ... và được hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi; liên kết tiêu thụ sản phẩm tôm nuôi trên địa bàn đạt khoảng 60 - 70% chủ yếu liên kết với các cơ sở thu mua, còn lại tiêu thụ tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế sản xuất nông nghiệp tại địa phương thường chịu nhiều tác động lớn do thiên tai, thời tiết và dịch bệnh nên sản phẩm đầu ra không ổn định; chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn; phát triển sản xuất chưa gắn với thị trường, chưa tạo được liên kết bền vững. Đây cũng là một khó khăn thách thức chung của cả tỉnh cũng như cả nước. Trước thực trạng trên, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, xây dựng triển khai đề án sản xuất hàng vụ; trong đó Kế hoạch và Đề án có định hướng phát triển các vùng nguyên liệu tập trung và xây dựng các mô hình liên kết sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đối với các sản phẩm chủ lực trên từng lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp). Ban hành văn bản chỉ đạo, tập huấn hướng dẫn các địa phương thực hiện việc hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng theo quy định; đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng. Hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tổ chức sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, phát triển chuỗi liên kết sản xuất; hướng dẫn quy trình xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm²; đồng thời tham mưu và tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ thương mại, phát triển các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp³;... Song sự chuyển biến còn chưa cao, một số người dân còn chưa hài lòng với kết quả hiện tại.

Vì vậy, thời gian tới để khắc phục một số tồn tại trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu và chỉ đạo địa phương triển khai các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2025 và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tập trung, tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; tiếp tục hướng dẫn các địa phương xây dựng và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của huyện; hướng dẫn thiết lập vùng sản xuất tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng đảm bảo các vùng sản xuất theo hướng đồng nhất về giống, thời vụ, quy trình sản xuất,...; khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và điều kiện sinh thái, áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến, hướng tới sản xuất tập trung theo cánh đồng lớn, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao với khối lượng lớn, liên

² Hỗ trợ xây dựng và chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP, xây dựng thành công 03 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận tại huyện Kỳ Anh: 01 chuỗi thịt lợn và 01 chuỗi xúc xích của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Hoàng Phát, 01 chuỗi thủy sản chế biến của HTX thu mua và chế biến thủy hải sản Kỳ Phú.

³ Tham gia xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình để thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; tham gia xây dựng chính sách hỗ trợ các dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

kết thị trường tiêu thụ với các doanh nghiệp; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM; đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, liên kết theo chuỗi giá trị; tăng cường kiểm tra, rà soát và củng cố các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp trên cơ sở cơ cấu lại sản xuất từng lĩnh vực, khai thác tiềm năng lợi thế của huyện; hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm “OCOP” để tạo ra các sản phẩm có thể mạnh, uy tín, chất lượng trên thị trường trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn GMP, HACCP, ISO... có xác nhận gắn với việc dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc; đồng thời thường xuyên triển khai các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ, lễ hội, kết nối cung cầu các sản phẩm nông nghiệp... Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tạo thuận lợi cho người sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

6. Về nội dung: “Có hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt; có các mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp hoạt động hiệu quả...”. Nội dung này cơ bản người dân được lấy phiếu hài lòng, tỷ lệ hài lòng chiếm 99,4% (32.116/32.318 phiếu), còn 0,6% (202/32.318 phiếu) người dân được lấy ý kiến chưa hài lòng do một số ít hộ dân phân loại và xử lý rác tại nguồn chưa triệt để (Kỳ Thu, Kỳ Khang...), xin báo cáo giải trình như sau:

Tiêu chí môi trường tại huyện Kỳ Anh (cấp xã và cấp huyện) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, đánh giá đạt chuẩn theo quy định Bộ tiêu chí xã NTM, huyện NTM (Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND và số 37/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh) và đủ điều kiện đề xuất công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2023; trong đó, chỉ tiêu: *tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn*: toàn huyện có 30.370/34.883 hộ gia đình bố trí các thiết bị để phân loại rác tại nguồn (**đạt 87%**); 17.421/34.883 hộ xây dựng hố phân loại rác hữu cơ 2 ngăn để phân loại và ủ rác hữu cơ thành phân bón cho cây trồng.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp, hướng dẫn huyện Kỳ Anh tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn, giám sát việc thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại vườn hộ; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về thu gom, vận chuyển riêng biệt các loại chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại, trước khi vận chuyển về Nhà máy rác tại xã Kỳ Tân để xử lý, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện phân loại rác trên địa bàn theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

7. Về nội dung: “Các công trình cấp nước sạch được phân vùng hợp lý, người dân được sử dụng nước sạch...”. Nội dung này cơ bản người dân được lấy phiếu hài lòng, tỷ lệ hài lòng chiếm 98,9% (31.975/32.318 phiếu), còn 1,1% (343/32.318 phiếu) người dân được lấy ý kiến chưa hài lòng và đề

ngợi quan tâm đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung, để có đủ nước sạch để sinh hoạt (Kỳ Thu, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Lâm Hợp), xin báo cáo giải trình như sau:

Huyện Kỳ Anh có 20 đơn vị hành chính cấp xã, với 35.938 hộ dân. Có 06 xã sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung, gồm: Kỳ Thu, Kỳ Châu, Kỳ Hải, Kỳ Thọ, Kỳ Tân, Kỳ Văn. Đối với xã Kỳ Thu, hiện nay đã có 1.259 hộ/1.304 hộ được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung, đạt 96,55%. Đối với các xã Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Lâm Hợp là các địa phương vùng miền núi, việc xây dựng các công trình cấp nước tập trung rất khó khăn, là do: việc xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung cần nguồn lực rất lớn để thực hiện, nhất là đối với các xã vùng miền núi địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt, trong khi ngân sách nhà nước các cấp khó khăn, việc huy động xã hội hóa khó triển khai thực hiện do ít nhà đầu tư quan tâm.

Trong thời gian qua, HĐND tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn kinh phí từ Chương trình MTQG xây dựng NTM để xây dựng, đầu tư mở rộng các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh, trong đó có các dự án: Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Sung, huyện Kỳ Anh (GĐ1) cấp nước sạch cho xã Lâm Hợp và Kỳ Sơn và Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh cấp nước cho xã Kỳ Lạc (tại Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh); hiện các dự án đang được Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh triển khai thực hiện. Riêng đối với xã Kỳ Thượng, việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung là hết sức khó khăn, vì vậy trước mắt đề nghị chính quyền huyện Kỳ Anh vận động, hỗ trợ người dân lắp đặt xử lý nước sinh hoạt hộ gia đình để đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt cho người dân.

8. Về nội dung: “Trung tâm hành chính công đáp ứng yêu cầu của Nhân dân. Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người trái pháp luật trong Nhân dân. Các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự được giải quyết và xử lý triệt để”. Nội dung này cơ bản người dân được lấy phiếu hài lòng, tỷ lệ hài lòng chiếm 99,6% (32.198/32.318 phiếu), còn 0,4% (120/32.318 phiếu) người dân được lấy ý kiến chưa hài lòng và có ý kiến về thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục cấp giấy CNQSD đất còn chậm (Kỳ Bắc, Kỳ Khang, Kỳ Tiến,...). Trung tâm hành chính huyện xa, gây khó khăn trong việc đi lại và giải quyết thủ tục hành chính của người dân (Kỳ Thượng, Lâm Hợp), xin báo cáo giải trình như sau:

Theo thống kê số lượng hồ sơ được tiếp nhận từ Trung tâm hành chính công huyện Kỳ Anh từ 15/12/2022 đến ngày 31/12/2023, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh đã tiếp nhận và xử lý 10.997 hồ sơ, trong đó thủ tục thực hiện theo tuyến huyện là 1.044 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 9,5 %, thủ tục thực hiện tuyến sở là 9.953 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 90,5 %; số lượng hồ sơ thực hiện chậm hạn trả kết quả cho chủ sử dụng đất thực tế là 75 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,6%, các hồ sơ thực hiện chậm là các hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất giao trái thẩm quyền, hồ sơ cấp đổi tăng diện tích, cấp đổi, cấp lại GCN đối với thửa đất có 3 loại đất. Nguyên nhân xử lý chậm: do số lượng hồ sơ cấp xã lập, xây dựng

chưa đảm bảo tính pháp lý, chưa đúng quy định hiện hành nên phải hướng dẫn thực hiện nhiều bước, nhiều quy trình, đồng thời quãng đường đi kiểm tra, làm việc các xã xa cũng ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tăng cường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh, UBND các xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ để nâng cao tính pháp lý, chất lượng hồ sơ, đảm bảo về mặt thời gian đúng theo quy định thủ tục hành chính quy định, để giải quyết trả kết quả đúng hạn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

UBND tỉnh Hà Tĩnh kính đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, tổ chức họp Hội đồng thẩm định Trung ương đối với đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công nhận huyện Kỳ Anh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương;
- TTTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy Kỳ Anh;
- UBND huyện Kỳ Anh;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NL₅.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Lĩnh